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Laugardagur 7. nóv 2020 
 

1. Þingsetning 

Jón Viðar Þorvaldsson, framkvæmdastjóri SKÍ, opnar fundinn og fer yfir reglur þingsins þar 

sem í fyrsta sinn er skíðaþing haldið rafrænt. Augljóslega öðruvísi þing þar sem um rafrænt 

þing sé að ræða. Allir þurfa að vera með slökkt á hljóðnema og biðja um orðið með því að 

smella á hendina í forritinu. Þegar kemur að atkvæðagreiðslu mun þingforseti gefa viðkomandi 

fulltrúa orðið og sá tilkynnir það munnlega.  

Bjarni Th. Bjarnason, formaður SKÍ, tekur við og setur þingið. Tillaga að því að Jón Viðar 

Þorvaldsson, framkvæmdastjóri SKÍ verði þingforseti og Dagmar Ýr Sigurjónsdóttir, ritari SKÍ 

verði ritari þingsins. Þessar tilnefningar eru samþykktar. 

Þingsetning var laugardaginn 7. nóv kl. 09:00 og áætluð þinglok eru sunnudaginn 8. maí kl 

16:00. 

2. Skýrsla stjórnar og ársreikningur 

Allir þingfulltrúar hafa fengið bæði skýrslu stjórnar og ársreikning fyrir þingið. Jón Viðar 

Þorvaldsson, framkvæmdastjóri SKÍ og þingforseti, fór yfir skýrsluna og ársreikninginn.  

- Spurning um afskriftir sem starfsmenn skrifstofu útskýrðu. 

- Engar athugasemdir eða mótmæli við ársreikning. 

- Ársreikningur samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. 

Þinginu frestað og nefndarfundir hefjast. 

 

Sunnudagur 8.nóv 2020 

3. Álit nefnda og afgreiðsla þingskjala 

Nefndarfundum lokið og þing hefst að nýju. 

 

Snjóbrettanefnd: Friðbjörn formaður kynnir fund nefndarinnar frá 7.11.2020  

- Þingskjal 1 – leggur til að sé samþykkt  

- Þingskjal 2 – leggur til að skjalið sé samþykkt með fyrirvara um kostnað um 

eftirlitsmenn og dómara.   

- Þingkskjal 3 leggur til sé samþykkt 

- Þingskjal 4 Vísað frá 

- Þingskjal 5 Vísað frá   

 

Alpagreinanefnd: Snorri Páll kynnir fund alpagreinafundar frá 7.11.2020.   

- Þingskjal 1 – leggur til að sé samþykkt með fyrirvara um að Stjórn skoði félagsgjald 

og útbreiðslu.   

- Þingskjal 2 – leggur til að skjalið sé samþykkt með fyrirvara um kostnað um 

eftirlitsmenn og dómara.   

- Þingskjal 3 - leggur til sé samþykkt   

- Þingskjal 4 – leggur til að sé samþykkt   

- Þingskjal 5 – leggur til að breytingatillaga frá SÓ sé samþykkt.   
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Skíðagöngunefnd: Einar Ólafsson kynnir fund Skíðagöngufundar frá því í morgun:   

Helstu málefni:   

Mikill hugur að styðja við áhuga almennings á skíðagöngu, og góðar umræður sköpuðust.   

Brottfall unglinga – umræður um samæfingar með landsliði sem mætti bæta.   

Flæðandi start á mótum.   

Áhugi um að að halda alþjóðlegt mót hérlendis.   

- Þingskjal 1 – leggur til að sé samþykkt með fyrirvara um að Stjórn skoði félagsgjald 

og útbreiðslu.   

- Þingskjal 2 – leggur til að skjalið sé samþykkt með fyrirvara um kostnað um 

eftirlitsmenn og dómara.   

- Þingskjal 3 - leggur til sé samþykkt   

- Þingskjal 4 – Vísað frá   

- Þingskjal 5 – leggur til að skjalið sé samþykkt, með breytingatillögi frá SFÍ á gr. 

1.7.8.   

• Breytingatillaga frá Só  - leggur til að sé fellt.  

 

 

Atkvæði á þingskjölum  

Heildar gild atkvæði 31 atkvæði af /39   

• Fyrir reglugerðir þarf hreinan meirihluta   

• Fyrir lagabreytingu þarf 2/3 til að fá samþykkt.   

  

  

Tilkynning frá stjórn SKÍ: 

  

1. Þingskjal – nr. 1 ársreikninginum  ´20-21   

• Félagsgjöld rædd og stuðningur við mótakerfi.   

• Framlög iðkenda.   

• Fræðslumál og útbreiðsla.   

Þrjú atriði sem var vísað til stjórnar af nefndarfundum.  

1. Stjórn leggur ekki til neina breyta breytingar á þingskjali. v/ útbreiðslumála þá 

mun vera skoðað efnislega hvaða möguleikar eru í stöðunni með samstarfi ÍSÍ og 

Skíðasvæða.   

2. Eftirlitsmenn og dómara – stjórn veturinn 20-21 þá mun skíðasamband 

greiða allan kostnað við dómara og eftirlitsmenn. Þetta er tímabundin stuðningur 

vegna Covid.  

3. Félagsgjaldið -  vegna erfiðs rekstrarumhverfis þá mun SKÍ gefa eftir helming 

af gjöldum þetta árið. Heildarupphæð er 2.5 M sem SKÍ er að styrkja 

hreyfinguna.   

  

• Mikil ánægja með þessar ákvarðanir stjórnar sem mun nýtast vel í 

hreyfingunni í erfiðu árferði, hvatning einnig að stjórn fari í heildræna 

nálgun í útbreiðslumál.   
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Afgreiðsla þingskjala   

1. Þingskjal – nr. 1 ársreikninginum  ´20-21   

Niðurstaða: Þingskjal 1 er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.   

  

2. Atkvæðagreiðsla um Þingskjal 2.   

Niðurstaða : Þingskjal 2 er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum   

  

3. Atkvæðagreiðsla um Þingskjal 3.   

Niðurstaða : Þingskjal 3 er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum   

  

4. Atkvæðagreiðsla um Þingskjal 4 – Fella reglugerð   

Niðurstaða þingskjal 4 er samþykkt með 28 atkvæðum af 31.   

  

5. Atkvæðagreiðsla um Þingskjal 5.   

 

Taka skíðagöngu út af UMÍ og SMÍ mótum.   

Umræður: Einar Ólafsson tekur til máls biður um lagfæringu á einu tákni í 

skjali* Breytingatillaga SÓ   

Jón Garðar biður um orðið – bendir á niðurstöðu nefndafunda voru með misræmi.   

Snjóbretta nefnd vísaði málinu frá   

Agn breytingatillaga frá SÓ verði samþykkt   

Skíðagöngunefnd óbreytt frá stjórn.   

Rökin væru að fleiri gætu haldið skíðagöngu mót, fleiri hefðu möguleika, 

öldungafllokk, meiri fjölmiðlar og opnast ein helgi á vetrinum, fossavatn er að færast 

framar í veturinn, nær páskum.   

Kristján Hauksson tekur til máls og útskýrir breytingatillöguna frá SÓ. Vilja halda 

unglingum inn á barnamóti og haldið verði í unglingameistara mótið saman. Leyfa 

unglingum að vera saman. Tínast inní fullorðins SMÍ.   

Snorri Páll útskýrir umræður frá AGN fundi 7.11. 2020 Heildarfjöldi iðkenda á UMÍ 

voru um 18 krakkar í göngu  

Kristinn Magnússon   

Fjalar hefur áhyggjur að unglingar sem fari inn á skíðamót Íslands 12 ára – 15 ára 

að þau fái að njóta sín. Viljum að þau fái sitt pláss til að minnka líkur á brottfalli.   

…… Mótrök sem koma inn að hægt sé að setja framkvæmdina þannig að leyfa öllum 

að njóta sín.   

Ef við samþykkjum að halda SMÍ og Unglingameistaramót saman þá er það tæknilega 

ekki hægt að halda á sama stað vegna FIS reglna   

Daníel - Hvort vill maður tryggja gott skíðagöngumót – og annarsvegar að vera í 

kringum jafnaldra. Skíðagöngufólk upplifa að þau fái ekki að njóta sín í samneyti við 

alpagreinar. Leggur til að prufa þetta í 2 ár og sjá hvernig til tekst.   

  

Breytingatillöguskjal samþykkt með 13/11 atkvæðum, 8 sitja hjá.   

og því fellur þingskjal 5 um sjálft sig.   
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4. Önnur mál 

- Einar Ólafsson. Skíðaskotfimi – 3 byssur og skotmörk og aðild að IBU. Reglur í kringum 

skíðaskotfimi er verið að reyna að liðka fyrir til að halda mót á Íslandi.   

- Daníel Jakobsson kemur inn á að hvatning til að festa ákv. mót á sömu helgar árlega. 

Auðveldar móthöldurum að plana sig, mikilvægt að halda festu í þessu. Stjórn skoðar þetta 

nánar.   

- Sigrún Inga Kristinsdóttir: búnaðarreglur fyrir yngri flokka, umræða var á síðasta þingi og 

kallað er eftir skýrum reglum og verði birtar. Snorri Páll, staðfestir að AGN hafi skilað 

tillögum til stjórnar og þær séu tilbúnar, en það hafi ekki verið birt á heimasíðu SKÍ þrátt fyrir 

ítrekanir frá Sigrúnu.   

- Fjalar Úlfarsson: þakkar fyrir flott og fjölmennt þing – óskar eftir að við nýtum þennan 

möguleika í framtíðinni (rafrænt)   

- Kristján Hauksson:  hvetur til að halda námskeið rafrænt og mögulega fáum við meiri 

þátttöku.   

- Þórður Georg Hjörleifsson: fyrirspurn hvort að möguleiki væri á 

að Hilmar (keppandi alpagreinum fatlaða) fái sama búnað og okkar landliðsfólk? Ákveðið 

að Stjórn tekur málið áfram og hefja samtal við IFF.   

5. Þingslit 

Jón Viðar gefur keflið til Bjarna formanns stjórnar sem tekur við orðinu. Þakkar fyrir gott þing og 

þakkar starfmönnum skrifstofu og öllum þátttakendum, finnst þetta líflegt og góðar hugmyndir sem 

hafa komið fram. Sér fyrir sér seminar og fundi um ákv. málefni í nefndum sem rafrænt form. Stjórn 

tekur saman tillögur og hugmyndir sem upp hafa komið á þinginu.   

Formaður SKÍ slítur Skíðaþingi 2020. 
 


